

627 626 373/50/2



กรมตำรวจ

บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คำให้การของ สถานีตำรวจ นครบาลชนะสงคราม อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพฯ

นายวิเชียร อ่าพันธ์ดี วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

เป็น พยาน พล.ต.ท. ชุมพล ไชยะชาติ รอง อ.ตร. กศ. ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

อัยการ อ.ท.ช.ม.ค.
นายสุธรรม แสงประทุม กับพวก ผู้ต้องหา

พ.ต.อ.มนตรี ประเสริฐศรี รอง ผบ.ก.น.เหนือ

ต่อหน้า

พ.ต.ท. เสรีयर สินธุเสน รอง ผกก.๖ ป.

พ.ต.ท. จานง ทัพเจริญ รอง ผกก.๖ ป.

สอบสวนที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ชื่อ นายวิเชียร อ่าพันธ์ดี อายุ ๓๗ ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบาะหวัดหรือมีบ้านหรือมีบ้านญาติ ให้ลงตามประเภทรับ)

ลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าชุดยามรักษาการณ

ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๗ ตำบล บางปะกอก

ชื่อผู้ใหญบ้าน ปากตรอกบางปะกอก ซอก้านั้น

อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อบิดา นายเอ็ง ชื่อมารดา นางเทียบ

เกี่ยวข้องกับอะไรกับคดีนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับ สาบานตนแล้ว

ขอให้ถ้อยคำว่า ข้าสาบานตนแล้ว ขอให้การถวายความสัตย์จริงคงต่อไปนี้

ปัจจุบันนี้ข้าพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ กิ่งฉลว ข้างถนน เป็นลูกจ้าง

ประจำในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าชุดหรือผลัด มางานประมาณปีเศษ

โดยได้เริ่มเข้าทำงานเมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๑๔ มีหน้าที่ในตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายใน

ในมหาวิทยาลัยฯ และตรวจพิกัดยามรักษาการณที่อยู่ประจำตามประตูเข้าออกของมหาวิท-

ทยาลัยฯ ยามรักษาการณในมหาวิทยาลัยฯ แบ่งออกเป็น ๔ ผลัด กลางวัน ๒ ผลัด กลางคืน

๒ ผลัด ผลัดละ ๖ ชั่วโมง เริ่มผลัดที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ทุกผลัด

หมุนเวียนกันไป นาน ๓ เดือนจึงเปลี่ยนเวลาเข้าเวรครั้งหนึ่ง ส่วนตัวบุคคลในผลัดไม่เปลี่ยน

ผลัดหนึ่งมี ๗ คน เป็นหัวหน้ายามหรือหัวหน้าชุด ๑ คน ผู้ช่วย ๒ คน นอกนั้นเป็นยามประจำ

จุดนั้นทั้งในยามประจำประตูฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ค.ค. ๒๕๑๔ เป็นต้นมา ข้าได้รับคำสั่งจาก

๖/๑๐๖

นายบุญเจียม โปธิเวชกุล หัวหน้าแผนกพัสดุ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ให้เข้าเวรตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น. ของทุกวันจนกว่าจะครบ ๓ เดือน ตามคำสั่งแผนกพัสดุ ที่ ๕/๒๕๑๘ ลง ๒๗ ก.ย. ๒๕๑๘ และรายละเอียดอื่น ๆ ในคำสั่งที่ผู้สอบสวนให้ดูนี้แล้ว ก่อนหน้าเข้าเวรตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ตลอดมาจนกระทั่งถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๘ จึงเปลี่ยนมาเข้าเวรในเวลาดังกล่าวข้างต้น เวลามาปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งยามทุกคนต้องมาเซ็นชื่อที่ตึกโคม และฟังคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

ข้าพเจ้าทราบว่านักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการแบ่งกันเป็นพรรคเป็นกลุ่มทางการเมืองหลายพรรคหลายกลุ่ม มีทั้งฝ่ายชายฝ่ายขวา ฝ่ายชายโคกแลพรรคยูงทอง พรรคพลังธรรม พรรคแนวประชา นอกนั้นจำไม่ได้ ฝ่ายขวามีพรรคโคมเพียงพรรคเดียว ส่วนกลุ่มนั้นมีหลายกลุ่ม อะไรบ้าง จำไม่ได้ เหตุที่ข้าพเจ้าทราบเป็นฝ่ายชายฝ่ายขวา ก็เพราะเห็นเขาพูดกัน พรรคและกลุ่มต่าง ๆ จะมีการติดต่อประสานงานกับใครอย่างไร ข้าพเจ้าไม่ทราบ ใครจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือกลุ่มตลอดจนสมาชิกบ้าง ข้าพเจ้าไม่ทราบ รวมทั้งบรรดาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใครจะเป็นชายเป็นขวาอย่างไร ข้าพเจ้าไม่ทราบ นอกจากพรรคและกลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ภายในมหาวิทยาลัยยังมีองค์การนักศึกษา ซึ่งเรียกชื่อย่อว่า อมช. มีสำนักงานอยู่ที่ตึก อมช. ส่วนพรรคและกลุ่ม ๆ จะมีสำนักงานอยู่ที่ตึกไหน ข้าพเจ้าไม่ทราบ เพราะข้าพเจ้าไม่ได้ออกไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้ ข้าพเจ้าทราบแต่เพียงว่าที่ตึก อมช. นั้น

ก่อนจะมีการชุมนุมกันทุกครั้ง จะต้องให้นักศึกษาเข้าไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องโปสเตอร์ โปสเตอร์แสดงการณ์ในตึก อมช. นี้ ใครเป็นคนจัดทำข้าพเจ้าไม่เห็น เพราะเข้าไปไม่ได้ อมช. นี้ มีนายพิเชียร อานาจวรประเสริฐ เป็นนายก มีนายธงชัย วินิจกุล เป็นรองนายก บุคคลทั้ง ๒ นี้ ข้าพเจ้ารู้จัก เพราะทุกครั้งที่มีการชุมนุมกันภายในมหาวิทยาลัย บุคคลทั้ง ๒ นี้ จะขึ้นไปกล่าวอภิปรายโจมตีรัฐบาล และปลุกระดมมวลชนให้รวมชุมนุมกันต่อต้านรัฐบาล รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการต่อต้านรัฐบาลดังกล่าว ข้าพเจ้าจำไม่ได้ เพราะไม่เคยเข้าไปฟัง เพียงแต่ผ่านไปเพื่อเข้าเวรเท่านั้น นอกจากนี้ใครจะมีตำแหน่งอย่างไรอีกข้าพเจ้าไม่

๖/๒๕๑๘ อ. พิเชียร

ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓ ต.ค. ๒๕๑๘ ในระหว่างที่ข้าพเจ้าเข้าเวร คือตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น. ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่มีเหตุการณ์อะไร เมื่อออกเวรแล้วข้าพเจ้าก็กลับบ้าน ส่วนเวรอื่นจะมีเหตุการณ์หรือไม่ ไม่ทราบ

เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๑๘ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ขณะนั้นข้าพเจ้าอยู่ในมหาวิทยาลัย ได้เดินผ่านลานโพธิ์จะชื่อของที่ท่าพระจันทร์ ได้เห็นที่ลานโพธิ์มีนักศึกษาประชาชนทั้งหญิงและชายนั่งม้วน ยืนข้างชุมนุมกันที่ลานโพธิ์ประมาณ ๑,๐๐๐ คน มีญาติของวีระชนเข้ามานั่งรับประทานอาหารอยู่ที่นั่นด้วย และเห็นมีผู้กล่าวอภิปรายอยู่ที่นั่นหลายคน กล่าวเรื่องอะไรจำไม่ได้ เพราะไม่ได้อยู่ฟัง เพียงแต่ผ่านไป ผู้กล่าวอภิปรายในตอนนั้น ข้าพเจ้าจำได้ว่า เป็นนายธงชัย วินิจกุล คนหนึ่ง นอกนั้นไม่รู้จัก

ในวันเวลาดังกล่าวนั้นภายในมหาวิทยาลัย นอกจากจะมีการชุมนุมกันที่ลานโพธิ์แล้ว ยังเป็นวันที่ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศกำหนดให้นักศึกษาเข้าสอบไล่ประจำภาคความปกติด้วย สังเกตเห็นนักศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ พวก พวกหนึ่งต้องการเข้าสอบ อีกพวกหนึ่งไม่ต้องการเข้าสอบ พวกที่ไม่ต้องการเข้าสอบได้ยกอกวน โศก ร้องว่าทำเพลงโดยให้เครื่องขยายเสียงทำใหญ่ที่เขาสอบสอบไม่ได้ออกกวน ดังกล่าวนั้น ข้าพเจ้าไม่รู้จัก และจำไม่ได้ และในวันนั้นจะได้มีการเข้าสอบกันหรือไม่ จำไม่ได้

หลังจากเสร็จธุระชื่อของที่ท่าพระจันทร์ดังกล่าว ข้าพเจ้าก็กลับบ้านอีก ผ่านลานโพธิ์ขณะนั้นเป็น

ใบปลิวหาการ ของนายวิเชียร ถิ่นอินทร์ พยาน แห่งที่ ๒

๖/๕๖

เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. เมื่อมีการแสดงการชานคอก ผู้ที่แสดงชานคอกเป็นใครไม่รู้จัก จะมีการแสดงหน้าผู้ชานคอกชานคอกหรือไม่ ไม่ใคร่สังเกต และผู้แสดงชานคอกหน้าจะ เหมือนใครก็ไม่ใคร่สังเกต เพราะไม่ใคร่หันไปดู เพียงแต่เข้าไป และไปรออยู่ที่ตึกโคมจนกระทั่งถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ก็ได้ยินเสียงประกาศของมหาวิทยาลัยบางไมโครโฟนของในนักศึกษา เลิกชุมนุม และสักครู่หนึ่งข้าก็ไปเห็น คร. เปงยา ถิ่นอินทร์ ไล่ลงไปชานคอกในนักศึกษา เลิกชุมนุม สักพักหนึ่งพวกที่ชุมนุมก็พากันสลายตัวไป เพราะจะไปชุมนุมกันที่ห้องสนามหลวง จากนั้นก็ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยให้ไปประชุมทางศาลสนามหลวง โคมไปศาลลงประตูลอกกุญแจไม้โคมเข้าออก บวมประตูก็ได้รับคำสั่งว่าสั่ง ยามประตูในวันนั้นเป็นใครจำไม่ได้

๖/๕๖

ครั้นต่อมาเมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. ของวันเดียวกันนั้น ขณะที่ข้าเข้าเวรและปฎิบัติหน้าที่ตรวจเวรประจำประตูอยู่ที่ประตูทางคานสะพานพระปิ่นเกล้า ก็ได้ยินหัวหน้าเวรประจำตึกโคม ข้าชื่อไม้โคม โคมโทรศัพทฯ ลงในศาลาทรานส์มิชชั่นว่า พวกที่ชุมนุมกันที่ห้องสนามหลวงได้พากันกันตัดโซลลอกกุญแจประตูทางคานหอประชุมใหญ่เข้ามาแล้ว ให้ยามทุกประตูเก็บโทรศัพท์ประจำทุกประตูไว้เสีย และว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ให้ยามทุกคนมารวมกันที่ตึกโคม ปรากฏว่าในวันนั้นพวกชุมนุมได้เข้ามาชุมนุมกันต่อที่ลานโพธิ์ก่อน ส่วนความประตูเขาลอกของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ คาน พวกนักศึกษาก็เข้าจัดการหาหน้าที่ยามประตูเสียเองหมดทุกประตู พวกยามทั้งหมดก็มารวมกันอยู่ที่ตึกโคม พวกที่จะเข้าดูผู้มาใหม่มหาวิทยาลัย ทุกคนจะคอยดูนักศึกษาค้นคว้าไม้โคมมีอาวุธเข้ามา แม้แต่พวกยามก็ถูกค้นเช่นเดียวกับทางคานลานโพธิ์ เมื่อเข้ามาชุมนุมกันแล้วก็โคมมีการกล่าวอภิปรายสลับกับการแสดงละคร และดนตรีตลอดเวลา ข้าไม้โคมออกไปคอกอยู่ในตึกโคมจนกระทั่งออกเวร เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. ออกเวรแล้วข้าไม้โคมกลับบ้าน คงนอนอยู่ที่ตึกโคม ในคืนนั้นที่ตึกโคมมีคนนอนหลายคน ข้าไม้โคมว่าเป็นใครบ้างจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๑๕ ที่ลานโพธิ์ยังมีการชุมนุมกันอยู่เช่นเดิม มีการกล่าวอภิปรายสลับกับการแสดงละคร และดนตรี อยู่ตลอดตึกคอกันจนกระทั่งถึงเวลา ประมาณ ๑๖.๐๐ น. จึงได้ย้ายไปชุมนุมกันที่สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย ข้าอยู่ในตึกโคมตลอดเวลาไม้โคมออกมาดู เพราะภายในมหาวิทยาลัยนั้น นักศึกษาได้เข้าจัดการหาหน้าที่ยามพวกข้าทั้งหมดคงกล่าวข้างคน ข้าจึงมีหน้าที่ประจำเฉพาะภายในตึกโคมเท่านั้น

ข้าอยู่ในตึกโคมจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๑๕ ก็รู้สึกตกใจเมื่อได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น ๑ ครั้ง ทางคานสนามฟุตบอล จึงได้ลงหน้าออกมาดูทางหน้าต่างชั้น ๒ ของตึกโคม (โคมชั้นนั้นเป็นห้องสวมเดิมนปัจจุบันเป็นห้องเก็บของ) เห็นมีคนได้รับบาดเจ็บหลายคน พวกที่ชุมนุมกันต่างก็แยกย้ายกันไปอยู่ตามหน้าตึกโคมสนามฟุตบอล จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนทางคานหอประชุมใหญ่ และทางคานตึกมัฐธิ ยิงเป็นระยะ ๆ มีทั้งเสียงปืนยิงที่ละนัดและเสียงปืนยิงเป็นชุด ไม่เห็นตัวคนยิง ไม่ทราบว่าเป็นใคร พวกชุมนุมที่แยกออกมาอยู่ตามหน้าตึกคอกกล่าวก็ไม่เห็นมีปืน เพราะคอนนั้นยังไม่สว่าง มองไม้โคมนึก ข้ามองไปทางหน้าต่างที่วานนี้ประเดี๋ยวเดียวเพราะกลัวถูกลูกปืนจึงเข้ามาหลบอยู่ที่ข้างบันไดชั้นล่างหน้าห้องเก็บของคอกกล่าว ขณะหลบอยู่นั้น

เห็นมีพวกยามคุ้มกันหลอมอยู่หลายคน มีทั้งหน้าห้อง และในท้องเก็บของไต้บันนิค ที่ข้าเจ้าไต่มนายสังวร
 พุทธอินทร์ คนหนึ่งซึ่งข้าเจ้าไม่ได้ เสียงเป็นคังกล่าวไต่บังดิษฐ์ ข้าเจ้าไต่หลอมอยู่ในที่นั้นโดยไม่ได้
 โบลออกมาอีก เป็นครั้งที่ ๒ เลย จนกระทั่งเวลาประมาณ ๐๖.๓๐ น. ได้ฟังไต่ไต่ไต่ไต่เสียงเป็นคังหนัก
 ยิ่งขึ้นกว่าเดิม ไต่ไต่เสียงคล้ายยิงไต่คอบกันจากข้างในยิงออกไป ข้างนอกยิงเข้ามา และถูกที่ตัวคิกโคม
 คุ้ม ตอนที่ยิงกันนี้จะมีใครในพวกข้าเจ้าไต่โบลออกไปมองดูทางหน้าต่างบ้างหรือไม่ ไม่เห็น เสียงเป็นที่
 ยิงไต่คอบกัน นอกจากจะยิงที่ละนัดและ เป็นชุกคังกล่าวแล้ว ก็ยังไต่ไต่เสียงระเบิดเป็นบางครั้งด้วย
 ไต่ไต่ไต่คอบกันอย่างหนักอยู่จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. เสียงเป็นจริง เบตมาลงบ้าง และใน
 ตอนนั้นเอง ไต่มีพวกนักศึกษาจำนวนหลายสิบคนประมาณไม่ต่ำกว่าเท่าไรแน่ ไต่พากันฟังประคูกักโคม ประคูกัก
 ทางคานบริการ รวม ๓ ประคูก แล้วพากันเข้ามาหลอมอยู่ในคิกโคม พวกข้าเจ้าจึงขอร้องให้พากันออกไปเสีย
 เพราะกลัวตำรวจจะเข้าใจผิดและยิงเข้ามา ซึ่งขณะนั้นข้าเจ้าไต่ไต่เสียงคนพูดกันว่า ตำรวจโคมโคมเข้ามาแล้ว
 พวกนักศึกษาที่เข้ามาหลอมอยู่นั้นจึงพากันทยอยออกไปทางคานทหารจันทร และก่อนนี้เองข้าเจ้าไต่เห็นมี
 นายชิงชัย วินิจกุล รวมอยู่ด้วยคนหนึ่ง ไต่ไต่ร้องไห้ทุกคอบอยู่กับนายสังวร พุทธอินทร์ ครองบันนิคชั้นล่าง
 ของคิกโคม จะพูดกันเรื่องอะไรข้าเจ้าไม่ได้ฟัง พวกที่หลบเข้ามาคังกล่าวนอกนั้นข้าเจ้าไม่รู้จัก และเจ้าไม่ได้
 ใคร เป็นคนฟังประคูกักโคมเข้ามาคังกล่าว ข้าเจ้าไม่ทราบ และก็ไม่เห็นมีใครมีอาวุธเป็นเข้ามาคุ้ม
 เห็นมีทอนเหล็กถือมาบ้าง เป็นบางคนประมาณ ๓-๔ คน เจ้าไม่ได้ว่าเป็นใคร จนกระทั่งเวลาประมาณ
 ๑๐.๐๐ น. ของวันเดียวกันนั้น พวกตำรวจจึงเข้ามาในคิกโคมที่ข้าเจ้ากับพวกหลอมอยู่ ไต่สั่งให้ข้าเจ้ากับพวก
 ถอดเสื้อแล้วคลานออกมาไปรวมกันที่สนามฟุตบอล ข้าเจ้ากับพวกจึงไต่บอกกับตำรวจว่า ข้าเจ้ากับพวกเป็น
 เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไม้ไต่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา แต่ตำรวจไม่เชื่อ ข้าเจ้ากับพวกจึงปฏิบัติตาม
 คำสั่งของตำรวจคังกล่าว จากนั้นข้าเจ้าไต่ถูกรับตัวขึ้นรถไปควบคุมไว้ที่โรงเรียนตำรวจภูธร จว.นครปฐม
 ข้าเจ้าถูกควบคุมตัวอยู่ที่นั่น ๓ วัน จึงมีประกันตัวออกมา โดยมีอาจารย์ นงเยาว์ ชัยเสรี เป็นนายประกัน
 ระหว่างที่ข้าเจ้าทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยไม้ไต่ไม่เคยเห็นมีใครในมหาวิทยาลัยไม้ไต่มีการสะสมอาวุธ
 และเสียบงอาวุธไว้จำนวนมากแต่อย่างใด เว้นแต่เวลาที่มีการชุมนุมกันก็จะมีมีการซื้อข้าวปลาอาหารมา
 ทำเลี้ยงผู้ที่เข้ามาชุมนุมเท่านั้น

นักศึกษาที่มีบทบาทสำคัญ เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองของมหาวิทยาลัยไม้ไต่ ข้าเจ้าไม่รู้จักชื่อ
 ใครอีกนอกจากที่ให้การมาแล้ว แต่มีหลายคนที่ข้าเจ้าเห็นหน้าอีกเจ้าได้ เป็นความจริง

อ่านให้ฟังแล้ว รับว่าถูกต้อง.

ลงชื่อ	จ.ส.ต. อ.พ.ส.พ.	พยาน
ลงชื่อ	พ.ศ.อ.	สอบสวน
ลงชื่อ	พ.ศ.ท.	สอบสวน
ลงชื่อ	พ.ศ.ท.	สอบสวน
ลงชื่อ	จ.ส.ต. อ.พ.ส.พ.	พิมพ์ อ่าน.